

## เสมสิกขาลัย เชียงราย (อนุสรณ์สถานแต่ ศ.น.พ. เสม พริ้งพวงแก้ว)

ศ.น.พ. เสม พริ้งพวงแก้ว บิดาของผม ได้มอบที่ดินผืนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายให้กับผม เพื่อให้มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนต่อไป ผมจึงได้ปรึกษากับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย และทราบว่าหากผมบริจาคที่ดินผืนนี้ให้กับมูลนิธิ มูลนิธิฯ จะต้องเสียภาษีที่ดินเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้การประเมิน ณ วันที่ทำการโอนที่ดิน แต่เนื่องจากขณะนี้มูลนิธิฯ ยังไม่สามารถเสียภาษีดังกล่าวได้หากได้รับการโอนมอบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจึงได้แนะนำให้มูลนิธิฯ ขอเช่าที่ดินผืนนี้ในระยะยาว โดยระบุวัตถุประสงค์ของการเช่าที่ดินเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินผืนนี้

ผมได้ดำริที่จะก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น บนที่ดินผืนนี้ซึ่งจะถูกปรับให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการศึกษา โดยมีห้องสมุดอยู่ที่ชั้นล่างของอาคาร ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญของโลกในสาขาอาชีพต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นมีความคิดที่จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต่อไปในอนาคต ส่วนชั้นที่สองของอาคาร จะเป็นห้องสมุดสารสนเทศ หรือ เป็นสำนักงานมูลนิธิฯ ตามแต่จะตกลงกัน ทั้งนี้ จะมีการศึกษาว่ามูลนิธิฯ จะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ เทศบาล ในการบริหารห้องสมุดแห่งนี้ หรือ มูลนิธิฯ จะเป็นผู้บริหารเองแต่เพียงผู้เดียว

การก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแต่บิดาของผม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากท่านได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงรายและอุทิศชีวิตของท่านในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีมาโดยตลอด ค่าก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมจะนำมาจากมรดกของท่านที่ได้มอบไว้ให้กับผม ส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านงานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย ตลอดจนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จะนำมาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยที่จะไม่มีการรบกวนเงินทุนของมูลนิธิฯ แต่อย่างใด

การก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 8 เมษายน 2556 โดยจะเปิดใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 102 ปี ของ ศ.น.พ. เสม พริ้งพวงแก้ว

ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว